

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๓๗๗/๒๕



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ขย.๑, ขย.๔) จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีการให้ส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ไม่สามารถก่อนนี้ผู้กัณฑ์หรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุตรระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และยังมีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กัณฑ์เงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดก่อนนี้ผู้กัณฑ์และเบิกจ่ายเงินโดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้ตรวจสอบงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังมีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไปอีก ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยจัดทำเอกสาร แยกเป็น

๒.๑ กรณีมีหนี้ผู้กัณฑ์ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบ (ขย.๑)

๒.๒ กรณีไม่มีหนี้ผู้กัณฑ์ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบ (ขย.๔) โดยให้ระบุเหตุผลผลความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณต่อไป และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า และให้กำหนดแผนการดำเนินงานที่จะก่อนนี้ผู้กัณฑ์ได้เมื่อใดประกอบการพิจารณา

๒.๓ กรณีไม่มีหนี้ผู้กัณฑ์ รายการใดที่ได้ก่อนนี้ผู้กัณฑ์แล้วให้จัดทำข้อมูลการก่อนนี้ผู้กัณฑ์ลงในรูปแบบ ขย.๑ พร้อมแนบสำเนาสัญญาจ้าง เพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการยกเลิกเอกสารสำรองเงินกรณีไม่มีหนี้ผู้กัณฑ์ (CF) และจังหวัดจะได้ดำเนินการสร้างเอกสารสำรองเงินใหม่เป็นแบบกรณีมีหนี้ผู้กัณฑ์ (CX)

๒.๔ กรณีมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณแตกต่างไปจากที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เดิม จะต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณและกระทรวงการคลังกำหนด และหากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในรายการเดิม โดยส่งเอกสารตามข้อ ๒.๒

/๒.๕ กรณีมีหนี้ผู้กัณฑ์...

๒.๕ กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) ในระบบ GFMS และได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพันในรอบระยะเวลาเดือนมีนาคมของแต่ละปีแล้วแต่กรณีต่อมาได้ดำเนินการยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย หากไม่ประสงค์จะใช้เงินอีกต่อไปให้แจ้งจังหวัดทราบด้วย เนื่องจากอาจส่งผลให้การพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อน จึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหลักการข้างต้นโดยเคร่งครัด

๓. การจัดทำเอกสารตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ แบบ (ขย.๑) (ขย.๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลรายละเอียดตามแบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งหนังสือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมแนบข้อมูลประกอบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หากจังหวัดไม่ได้รับเอกสารตามกำหนดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ประสงค์จะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและทำให้งบประมาณพับไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา ศกุนตนาค)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๗